

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง,มติชน	<b>คัดเลือกเลขาฯ สปสช.</b> -เสนอข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. เข้าพบรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เพื่อรายงานสถานการณ์ทั่วไป และขออนุญาตลาออกจากการรักษาการ เลขาธิการ สปสช. ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป เพื่อสมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่
คมชัดลึก คอลัมน์ ที่นี้ กม. 4.5	<b>โฆษณาแฝงเครื่องตีแมลงกอสอลล์</b> -กล่าวถึงเรื่องตลกกับคนดังที่เคยเป็นข่าวโฆษณาเครื่องตีแมลงกอสอลล์ แล้วบอกไม่ได้รับจ้างมา ไม่รู้ว่าเป็น สธ. ติดตามคดีไปถึงไหน เพราะล่าสุดมีภาพ-เสียง ออกมาตามสื่อต่างๆ แบบเปิดหน้ากันแล้ว แสดงให้เห็นว่ามีเจตนา
ข่าวสด เดลินิวส์	<b>เทศกาลสงกรานต์ 2559</b> -เสนอข่าว ครม.มีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 หรือ "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" โดยแบ่งช่วงเวลาดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ 1.ช่วง รณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-17 เม.ย. และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. และ 2.ช่วง ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. มีเป้าหมายส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 แม้จะมี ปัญหาภัยแล้งอยู่ แต่เนื่องจากเป็นเทศกาลประเพณีของไทยจึงไม่สามารถห้ามการละเล่นที่ต้องใช้น้ำได้ โดยหันมาใช้ วิธีรณรงค์ให้ประหยัดแทนภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" และได้รับความร่วมมือจาก ผู้จัดงานหลักๆ เช่น การจัดงานสงกรานต์ที่สัลมจะลดการจัดงานไป 1 วัน เป็นต้น ด้านนายวัลลภ สวรรค์ดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. แลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ถนนสีลม ปลอดภัย ไร้ แอลกอฮอล์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย. เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย เน้น มาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจเข้มห้ามนำเครื่องตีแมลงกอสอลล์เข้ามา และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัด พร้อมแนะนำให้ใช้กระบอกฉีดน้ำแบบละออง หรือฟ็อกกี้แทนการสาดน้ำหรือแทน ปืนฉีดน้ำ ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัย เน้นมาตรการ 5 ป. ได้แก่ 1.ปลอดภัย 2.ปลอดภัยแอลกอฮอล์ 3.ปลอดภัย 4. ปลอดภัย 5.ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ และเพิ่มอีก 1 ป.คือ ประหยัดน้ำ ขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชน ไม่ให้สวมหน้ากากแฟนซีหรือหมวกคลุมใบหน้า สะพายกระเป๋าเป้ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ เข้างาน
ข่าวสด	<b>ไทยอุบัติเหตุอันดับ 2 โลกและที่ 1 เอเชีย</b> -เสนอข่าว นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ขับรถเร็ว แซงในที่คับขัน ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ฝ่าไฟแดง เมาสุรา ดังนั้นในปี กทม.จึงได้รณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของ ประชาชน ชวนคนกรุงร่วมใจรักษาวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ "ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง" โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย.นี้ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ 10 รายต่อประชากร 1 แสนคน
เดลินิวส์	<b>หมอเดือนฉินยาเสริมหน้าอก</b> -เสนอข่าว ว่าที่ ร.ต.ธราธิป ชวรัตน์ อายุ 35 ปี พนักงานไปรษณีย์ ร้องเรียนผ่านองค์กรทำดี ของ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ว่า วันที่ 23 มี.ค. ภรรยาใช้บริการฉีดเสริมหน้าอกแล้วเกิดช็อกจนเสียชีวิต โดยติดต่อผ่านคนชื่อแอร์ทาง เฟซบุ๊ก นัดหมายแพทย์เป็นชายไม่ทราบชื่อ และผู้ช่วยแพทย์ ชื่อ น.ส.วราทมล หรืออ้อย สว่างจิตร อายุ 36 ปี มาที่ แก้วสุขภาพพาร์ตเมนต์ ซอยรามคำแหง 68 เขตบางกะปิ ซึ่งตนเองนั่งดูอยู่ในห้องตลอดทุกขั้นตอน เมื่อฉินยาเข้าได้ รวามเสร็จประมาณ 2 นาที ภรรยาเกิดอาการชักเกร็ง แพทย์และผู้ช่วยได้นำช้อนพันผ้ามาให้กัดไว้ ส่วนตนไปเรียก คนมาช่วยนำตัวภรรยาส่งรพ.รามคำแหง ก่อนเดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สน.หัวหมาก โดยภรรยามีอาการชักเกร็ง ตลอดเวลา จนกระทั่ง ช่วงเช้าได้ย้ายภรรยาไปรพ.แพทย์ปัญญาตามสิทธิการรักษา ต้องนอนอยู่ห้องไอซียูและใช้ เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาจนเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 29 มี.ค. เบื้องต้นแพทย์ แจ้งระบบหายใจและระบบไหลเวียน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โลहितลัมเพลว</p> <p>ทั้งนี้ ภรรยาเคยร้อยไหมที่ใบหน้า เมื่อประมาณต้นเดือน ก.พ. ก่อนติดต่อให้มาฉีดหน้าอีก มีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท และจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว 15,000 บาท หลังเกิดเหตุ น.ส.วรมลได้ติดต่อมาเพียงครั้งเดียว เพื่อจะช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งตอนนั้นภรรยายังไม่เสียชีวิต จึงอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนทั่วไป และยืนยันจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด</p>
เว็บไซต์คลินิกวีส์	<p><b>กวาดล้างร้านนวดค้าประเวณี จ.ชลบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี พร้อมกำลังเข้าตรวจค้นร้านทราย นวดเพื่อสุขภาพ และนารานวดเพื่อสุขภาพ ภายในตลาดเมืองทองแลนด์ อ.ศรีราชา ตามที่มีประชาชนร้องเรียนไปยังเว็บไซต์ นายคมสัน เอกชัย ผวจ.ชลบุรี จากการตรวจสอบทั้ง 2 ร้าน ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนวดแผนโบราณ และเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด สอบสวนลูกค้าพบว่ามีบริการทางเพศจริง จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้าน เจ้าของ และพนักงาน ดำเนินคดีข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และเปิดให้มีการค้าประเวณี</p>
มติชน,สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p><b>ฉีดวัคซีนผู้แสวงบุญฮัจย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อม นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และนายรายัน สามีต เอส อัลบลาดิ หัวหน้าฝ่ายกงสุลผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปี 2559 ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ</p> <p>นพ.ปิยะสกล เปิดเผยว่า สธ.ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง อาทิ ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ฟรี พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค (เล่มเหลือง) ขณะอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้จัดส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไทยดูแลสุขภาพ 3 ทีม รวม 42 คน และหลังกลับจากพิธีฮัจย์ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นเวลา 1 เดือน</p>
บ้านเมือง,คมชัดลึก	<p><b>ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แถลงข่าว "การขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อคนไทย" ว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้วางแนวทางการแก้ปัญหาไว้ 3 ประเด็นคือ 1. ผู้ผลิตยา ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ตระหนักเรื่องการใช้อย่างสมเหตุผล โดยไม่คำนึงถึงแต่รายได้จากการขายยาเพียงอย่างเดียว 2.ผู้จ่ายยา อาทิ แพทย์ เภสัชกร เบื้องต้นได้บรรจุลงไปในหลักสูตรของการผลิตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ว่าเรื่องการใช้อย่างสมเหตุผลเป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และ 3.ประชาชน ประเด็นสำคัญคือการให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องคิดก่อนใช้ยา ต้องถูกต้อง ถูกโรค ถูกวิธี และผลเสียของการใช้ยาไม่สมเหตุผล</p> <p>ที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) เพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการใช้อย่างสมเหตุผล โดยปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 200 กว่าแห่ง ในอนาคตจะยกระดับให้เรื่องการใช้อย่างสมเหตุผลเป็นระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล ถือเป็นมาตรฐานหนึ่งที่โรงพยาบาลต้องดำเนินการด้วย</p>
แนวหน้า	<p><b>ห้ามใช้สารกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า นักเพาะกายหรือนักกีฬาประเภทต่างๆ มักจะใช้สารกระตุ้นบางชนิดที่มีอันตราย 4 ประเภท คือ 1.สารเลียนแบบฮอร์โมนเพศชายหรือสเตียรอยด์ ใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่ผลกระทบคือ เกิดความดันโลหิตสูง และมีอาการกระวนกระวาย ใจสั่น 2.อินซูลิน ใช้เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ผลกระทบคือ ระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 3.ยาขับปัสสาวะ สารประเภทสเตียรอยด์ต่างๆ แม้จะมีฤทธิ์เสริมกล้ามเนื้อ แต่ผลข้างเคียงคือทำให้เกิดภาวะบวมหน้า 4.ยาแก้ปวด ใช้เพื่อให้ออกกำลังได้นานขึ้น เสี่ยงกล้ามเนื้อฉีกขาดเพราะใช้งานเกินขีดจำกัด หากใช้เกินขนาดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p> <p>นายสุกรีย์ สุภาวรีกุล อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คนที่จะใช้นี้ต้องมีใบอนุญาตจากเภสัชกรก่อน สำหรับการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ขึ้นอยู่กับการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้ แนะนำให้ฝึกซ้อมด้วยวิธีธรรมชาติ และรับประทานอาหารธรรมชาติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร	<p><b>นมพาสเจอร์ไรซ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นมพาสเจอร์ไรซ์เป็นนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ไม่สูงมาก ทำให้คงรสชาติ กลิ่น และคุณค่าทางสารอาหารไว้ แต่ต้องเก็บในอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส และเก็บได้ไม่เกินสัปดาห์ หากเปิดแล้วควรดื่มให้หมดภายในสองวัน ไม่ควรเก็บไว้ปนกับเนื้อดิบ ชีส อาหารแช่แข็ง และผลไม้สดที่ปนเปื้อนปุ๋ย มูลสัตว์ เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อก่อโรคได้</p>
มติชน	<p><b>ยุทธศาสตร์ “สังคมผู้สูงอายุ”</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. แถลงข่าวจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ” ในวันที่ 7 เมษายน ว่า พม.ในฐานะหน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุได้บูรณาการทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยเน้นขับเคลื่อนไปยังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและสอนผู้สูงอายุได้ ทั้งเรื่องการออมเงิน การดูแลสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 878 แห่ง สร้างความเข้มแข็งและกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ 2 หมื่นกว่าชมรม สร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 8 หมื่นคน โรงเรียนผู้สูงอายุ 43 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ</p>
เดลินิวส์	<p><b>ประชุมวิชาการคนทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาลังคมฯ หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมวิชาการ “เพื่อคนทำงานกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก/วัยรุ่น” ในวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 2559 ซึ่งมีการบรรยายอาทิ เด็กไทยในฝัน ผู้ใหญ่ในบ้านต้องทำอะไร และเรื่องคนดูแลแบบไหน จะเข้าใจเด็กยุค Gen Alpha รายละเอียดเพิ่มเติม <a href="http://www.teenpath.net">www.teenpath.net</a> หรือ โทร. 08-5115-6621</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>วันข้าราชการพลเรือน</b></p> <p>-เสนอสรุป รายชื่อข้าราชการดีเด่น วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 โดยกระทรวงสาธารณสุข มีข้าราชการดีเด่น 21 คน</p>
มติชน	<p><b>ปล่อยข่าน้ำประปาไม่ผ่านการบำบัด จ.อุดรดิตถ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสิทธิชัย เจริญธนะจินดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา จ.อุดรดิตถ์ กล่าวว่า ปีนี้ประสบปัญหาแล้งหนัก จึงต้องตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำมาเติมแหล่งผลิตน้ำประปา ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแหล่งน้ำดิบไว้สำรอง พร้อมทั้งนำน้ำใส่รถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน แต่มีผู้นำหมู่บ้านรายหนึ่งปล่อยข่าน้ำทั้งตำบลว่า เทศบาลสูบน้ำจากแม่น้ำน่านขึ้นมาให้ใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการกรองที่ถูกต้อง ยืนยันว่าน้ำสะอาด หากประชาชนคนใดอาบน้ำแล้วเสียชีวิต ยินดีจ่ายให้ 200,000 บาท พร้อมจัดงานศพให้อย่างดี</p>
เดลินิวส์	<p><b>สปสช.เขต 9 พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน</b></p> <p>-เสนอข่าว สปสช.เขต 9 จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนและอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขตนครชัยบุรีรัมย์ เพื่อให้สื่อมวลชนและอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้ทราบว่าในปีงบประมาณ 2559 นี้ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีนโยบายการพัฒนาาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติ จำนวน 600 ล้านบาท ให้แก่ สปสช. เป็นพิเศษสำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้</p>
มติชน	<p><b>ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอัครเดช เจริญศิริ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ จังหวัด ที่ศาลากลาง โดยให้หน่วยงานในระดับอำเภอและหน่วยงานในสังกัด กำหนดกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายและตรวจเฝ้าระวังจำหน่ายแอลกอฮอล์</p>
ข่าวสด	<p><b>‘สตูล’ สอนเด็กว่ายน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมจิตอาสาผู้ก่อการดี สอนว่ายน้ำให้ผู้นำชุมชน ตามโครงการ “สร้างครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” ก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 15 ปี ของสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล เพื่อให้เอาชีวิตรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ที่สระว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจังหวัดสตูลจัดอยู่ในพื้นที่สีแดง พบความเสี่ยงสูงในปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา พบเด็กเสียชีวิตแล้ว 33 คนเฉลี่ยปีละ 4-5 คน</p>
ข่าวสด	<p><b>ตั้งศูนย์สมุนไพรมอบบ้านเลี้ยว จ.พะเยา</b></p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยพะเยา และรพ.สต.บ้านเลี้ยว ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้ำมันจากสมุนไพรและศูนย์สมุนไพรบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ที่รพ.สต.บ้านเลี้ยว จ.พะเยา เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันหอมระเหย รวมถึงการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลและผู้สนใจ อีกทั้งผลิตเภสัชศาสตร์มาเรียนรู้ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้การสกัดน้ำมันหอมระเหย การใช้สมุนไพรบำบัด รวมทั้งผลิตเภสัชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ไทยโพสต์,มติชน เดลินิวส์ ,new)108	<b>WHO ยกเลิกประกาศีโบล่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกประกาศยกเลิกให้การระบาดของไวรัสอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตกเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากที่เคยประกาศเมื่อเดือน ส.ค. 2557 แม้จะพบการระบาดของโรคนี้ในกินี, ไลบีเรียและเซียร์ราลีโอน แต่ความเสี่ยงของการระบาดระหว่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ และแต่ละประเทศมีศักยภาพที่จะรับมือกับผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างรวดเร็ว
ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก	<b>WHO เรียกร้องเงินจัดปัญหาวัคซีนเลื่อน</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเรียกร้องรัฐบาลจีนเร่งจัดการปัญหาหลักลอบค้าวัคซีนรักษาโรคผิดกฎหมาย เนื่องจากเกรงเกิดผลกระทบและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การลักลอบค้าวัคซีนในจีนเชื่อว่ามีมาตั้งแต่ช่วงปี 54 ทางการเงินจับกุมผู้ต้องหาแล้วกว่า 130 ราย ดำเนินคดีแล้ว 69 ราย
new)108 คอลัมน์ World	<b>ใช้สมองอักเสบระบาดในเจอร์</b> -เสนอข่าว ยูเอ็นเผยพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อใช้สมองอักเสบในประเทศไนเจอร์เพิ่มเป็นอย่างน้อย 61 ราย ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศแอฟริกาตะวันตก มีจำนวนทั้งสิ้น 736 ราย ในปี 2558 ไนเจอร์ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของใช้สมองอักเสบ ทำให้มีผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปีสูงเกินกว่า 500 ราย โดยองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของเชื้อในปี 2559 รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไนจีเรียด้วย
ไทยรัฐ	<b>ใช้หมอนุ่นยนต์ รักษาเด็กออทิสติก</b> -เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์กำลังสร้างหุ่นยนต์ที่มีสติปัญญา เพื่อสอนเด็กออทิสติกให้รู้จักการแสดงอารมณ์ความรู้สึก และสีหน้าของผู้อื่นในการเข้าสังคม โดยหุ่นยนต์ตัวสูง 50 เซนติเมตร มีหัวและขาเป็นหมี่ทำด้วยอะลูมิเนียมและใช้ไฟฟ้า สามารถรับสัญญาณประสาทที่ออกจากหมวกที่ครอบบนหัวของเด็ก และส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อแปลออกมาเป็นข้อมูลให้จิตแพทย์หรือแพทย์ประสาททราบ ซึ่งเด็กออทิสติกมักจะรู้สึกเครียดกับการแสดงท่าทางของคน โดยแพทย์หวังว่าจะใช้ในการบำบัดรักษาเด็กออทิสติกให้อาการดีขึ้นภายในเวลา 2 เดือนได้